
รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  

วันที ่7 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

ผู้มาประชุม  18  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  14  คน                                                                                                                 
ลาประชุม    -   คน         
ขาดประชุม    0  คน 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายรัชพล  ภูรีรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 1 รัชพล  ภูรีรักษ์  
2 นางพัชรี  สิงหส์งัข ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 2 พัชรี  สงิหส์ังข ์  
3 นายพิเชษฐ ์ รินเที่ยง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 พิเชษฐ์ รินเที่ยง  
4 นายศักดนิา  สารสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 4 ศักดินา  สารสุข  
5 นายปรญิญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 5 ปริญญา  ศรีวิชัย  
6 นางอำนวย  เอมสุวรรณ ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 อำนวย  เอมสุวรรณ ์  
7 นางอรอนงค ์ ตาหน่อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 7 อรอนงค ์ ตาหน่อแก้ว  
8 นายจำรัส  อินธน ู สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 จำรัส  อินธน ู  
9 นายสมศักดิ ์ รีนล้อม สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 9 สมศักดิ ์ รีนล้อม  

10 นายดเิรก  เทพสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 ดิเรก  เทพสาร  
11 นายวิวัฒน์  ชัยสวัสดิ ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 11 วิวัฒน ์ ชัยสวสัดิ ์  
12 นายบรรล ุ กมลเทศ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 12 บรรลุ  กมลเทศ  
13 นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 สมพร น้อยเรือน  
14 นายบญุมี  สีใจสา สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 14 บุญมี  สีใจสา  
15 นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 15 ภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร ์  
16 นางจันทร์หอม  ดีหน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 16 จันทร์หอม ดีหน้อย  
17 นายมธุรส  ธิตาเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 17 มธุรส  ธิตาเมือง  
18 นายพนม  อรขันธ ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 18 พนม  อรขันธ ์  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงนาม หมายเหตุ 
1 นายอลงกรณ์     ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง อลงกรณ์  ดีน้อย  
๒ นางสุจินดา       จินะธรรม รอง นายก อบต.สันกลาง สุจินดา  จินะธรรม  
๓ นายอนุพนธ์      รีนล้อม เลขานุการนายกฯ อนุพนธ์ รีนล้อม  
๔ ว่าที่ร้อยตรีบิน   ดวงยานะ ปลัด อบต.สันกลาง บิน  ดวงยานะ  
๕ นายสงกรานต์    แก้วก้อ รองปลัด อบต.สันกลาง สงกรานต์  แก้วก้อ  
๖ นางจินตนา         โปร่งใจ ผอ.กองคลัง จินตนา  โปร่งใจ  
๗ นายวิกรม  คุ้มเนตร ผอ.กองช่าง วิกรม  คุ้มเนตร  
๘ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง  
๙ นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ บุหลัน  ทาจุมปู  



 -๒- 
๑๐ นางสาวศรีพรรณ์  ชัยธิ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศรีพรรณ์  ชัยธิ  
๑๑ นางอัญชลี   ขันตี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อัญชลี  ขันตี  
๑๒ นายอนุชา         เชื้อเมืองพาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อนุชา เชื้อเมืองพาน  

 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

ว่าที่ร้อยตรีบิน  ดวงยานะ   ในฐานะเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ทำการตรวจสอบ 
ปลัด อบต.สันกลาง   รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุม     

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประจำที่นั่ง และได้กล่าว
เชิญนายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
จุดธูป เทียน บูชา  พระรัตนตรัย พร้อมทั้งแจ้งตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์   ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประธานสภาฯ   (ครั้งที่ 2) ประจำปี พุทธศักราช 2565 และเมื่อประธานสภาฯ กล่าวเปิดการ   
    ประชุมสภาฯ แล้ว จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ ตามระเบียบวาระท่ี 1 ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประธานสภา 
และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการประชุมสภาท้องถิ่น  
การพ้นจากตำแหน่ง การตรวจสอบและการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
และกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลปกครอง  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 
กันยายน 2565 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565                            
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวรายงานการประชุมเมื่อครั้ งที่แล้ว    
ประธานสภาฯ   ซ่ึงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
    4.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ประธานสภาฯ   กับการแถลงนโยบายของนายกฯ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 

ประกาศผลการเลือกตั้ง  และไดเ้ชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง แถลง
นโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ 



 -๓- 
 
 
 
 
 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา 
นายก อบต.สันกลาง  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดังนี้  

เรียน  ประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

            ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 6๕๖๔ ข้าพเจ้า นาย
อลงกรณ์ ดีน้อย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
สันกลางเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    
สันกลาง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

           เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ข้าพเจ้า นายอลงกรณ์ ดีน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงขอ
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางแห่งนี้ โดยจะดำเนินการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุข
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยมีนโยบายในการบริหาร
และพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวย

ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 
๑.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง รางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพ่ือให้

ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
๑.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๑.๔ ดำเนินการจัดสร้างหรือปรับปรุงระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน 
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี 

กลุ่มผู้เลี้ยงปลากลุ่มเกษตรกร อ่ืนๆ  
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านการเกษตรชีวภาพและลด

เคมีเกษตร 
           2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การอบรม เพ่ิมความรู้ทักษะให้กับประชาชน



 -๔- 
เกี่ยวกับการเรียนด้าน อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ในการผลิตทาง
เกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
 
 
 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจัด
กองทุนเศรษฐกิจชุมชนเป็นทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
           2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพสู่การพัฒนาการผลิต การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาด ตลอดจน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
           2.7 ตอบรับและส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ตำบลสันกลาง 
           2.8 สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในตำบลสันกลาง 
3. การพัฒนาด้านสังคม 
          3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และคน
พิการอย่างทั่วถึง 
          3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
         3.3 พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพ่ือกระจายข้อมูล
ข่าวสาร 
          3.4 สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลพ้ืนฐาน ให้ถูกต้องและชัดเจนเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
          3.5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
          3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ระดับ
หมู่บ้าน ตำบลให้เพียงพอ 
          3.7 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าด้านสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 
          3.9 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
          4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือใช้ใน
การเกษตร อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
          4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 
          4.3 พัฒนาแหล่งน้ำเข้าสู่พื้นที่อย่างเป็นระบบ 
5. การจัดการด้านสาธารณสขุ 
          5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัข
บ้า โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออ่ืนๆ 
          5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เท่าที่มี
ความจำเป็นแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
6. การจัดการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 



 -๕- 
          6.1 ส่งเสริม และสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน
อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 

     
          6.2  ส่งเสริมสนับสนนุเครื่องเขียน แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอและทั่วถึง
ทุกโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียน ทุกโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
          6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          6.5 ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาแก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน 
ทั้งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอ 
          6.6 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา และ
อุปกรณ์ในการออกกำลังกายของชุมชนและโรงเรียน 
          6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมี
คุณค่า 
          6.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
          6.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าจริยธรรม 
          6.10 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  
          6.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
          7.1 ส่งเสริมและสนับสนุน บำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ 
          7.2 ส่งเสริมและสนับสนุน จัดระบบการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และป้องกัน
น้ำท่วม 
          7.3 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของชุมชนด้านเกษตรชีวภาพและลดเคมี
การเกษตร 
          7.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          7.5 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาระบบจัดการน้ำเสียและปริมาณขยะ
มูลฝอยของเสียอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 
          7.6 ออกข้อบังคับ ข้อบัญญัติตำบล ตามที่กฎหมายเกี่ยวข้อง 
8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
          8.1 พัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ให้มีพลาอนามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ มี
ความรู้ ความสามารถ พร้อมสำหรับการบริหาร และการบริการประชาชน 
          8.2 พัฒนาระบบบริหารองค์กรโดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้
ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด กับการบริการประชาชน โดยยึดหลัก    
ธรรมมาภิบาล หลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ความรับผิดชอบ และประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
          8.3 พัฒนาเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
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ตำบล กับองค์กร ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นอ่ืนและ
องค์กรเอกชน 
          8.4 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาคมหมู่บ้าน ตำบล ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางให้มีความเข้มแข็ง 
 
 
         8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
         8.6 ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนของประชาชน ระบบตรวจสอบ การ
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการขององค์กร 

            ข้าพเจ้านายอลงกรณ์  ดีน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
ขอให้คำม่ันสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  
ในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึด
ประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
เป็นสำคัญ 

            หลังจากที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้แถลงนโยบายต่อที่
ประชุมสภาฯ เสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้อภิปราย  
 

สมาชิกสภาฯ    ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม 
        
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไมมี่สมาชิกสภาฯ ผู้ใดอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอ
ประธานสภาฯ   เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  

ที่ประชุมสภาฯ 
- รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 -ญัตติเพื่อทราบ 

6.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 
พ.ศ.2564)   

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ผู้เสนอญัตติ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอยีด
ประธานสภาฯ   ในญตัติที่ 6.1  
 
นายอลงกรณ์ ดีน้อย   เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับรายละเอียด  
ปลัด อบต.สันกลาง ในญัตตินี้ กระผมขออนุญาตให้นางสาวบุหลัน ทาจุมปู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้อภิปราย และชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้แทน  
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนางสาวบุหลัน ทาจุมปู  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ประธานสภาฯ   เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ 
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นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู   ได้ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และนักวิเคราะห์นโยบายฯ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 

ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการ
ประชุม) 
           หลังจากที่นางสาวบุหลัน ทาจุมปู ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ 
แล้ว ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้สอบถาม  
 

สมาชิกสภาฯ    ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถามและอภิปรายแล้ว  ประธานสภาฯ จึงขอเข้าสู่ 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ 
- รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  - ญัตติเพื่อพิจารณา 

6.2  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น  จำนวน 2 คน 

นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ   ตำบลสันกลาง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางใน
ส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

ว่าที่ร้อยตรีบิน  ดวงยานะ   ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ปลัด อบต.สันกลาง  ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางในส่วนของสมาชิกสภาฯ 
    ซึ่งจะทำการคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน  
    
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้ชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอชื่อ 
    
นายบุญมี  สีใจสา   เสนอ นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ ประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  สุขภาพฯ คนที่หนึ่ง โดยมีนายจำรัส อินธนู และ นางจันทร์หอม ดีหน้อย เป็นผู้รับรอง 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ หลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่หนึ่ง แล้วประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่สอง 
    
นายจำรัส  อินธนู    เสนอ นายพิเชษฐ์  รินเที ่ยง รองประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลัก              
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8   ประกันสุขภาพฯ คนที่สอง โดยมีนางอำนวย เอมสุวรรณ์ และนายปริญญา ศรีวิชัย   

เป็นผู้รับรอง 
 

สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใด เสนอชื่อเพ่ิมเติม 
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นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ    
เห็นชอบ   16  เสียง 

    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จำนวน 2 คน ดังนี้ 
1. นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ 
2. นายพิเชษฐ์  รินเที่ยง 
 
6.3 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้ทำการชี้รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การ
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนตำบลสันกลางในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเดิม มี จำนวน 3 ท่าน 

ด้วยกัน ดังนี้  
1.  นางสมพร น้อยเรือน 
3. นางอำนวย เอมสุวรรณ์ 
4. นางจันทร์หอม  ดีหน้อย 

        หลังจากที่ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม
สภาฯ ได้รับทราบแล้ว จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง 

 
นางจันทร์หอม ดีหน้อย  เสนอนายบุญมี  สีใจสา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 เป็นคณะกรรมการคนที่หนึ่ง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  โดยมีนายสมศักดิ์ รีนล้อม และนายจำรัส อินธนู เป็นผู้รับรอง 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ หลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่หนึ่ง แล้วประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่สอง 
 
นายบรรลุ  กมลเทศ  เสนอ นางอำนวย เอมสุวรรณ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการคนที่สอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12  โดยมีนายดิเรก เทพสาร และนายปริญญา ศรีวิชัย  เป็นผู้รับรอง 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ หลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการคนทีส่อง แล้ว ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่สาม 
 
นายจำรัส  อินธนู   เสนอ นางจันทร์หอม  ดีหน้อย  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 เป็นคณะกรรมการคนที่สาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8    โดยมีนายพนม  อรขันธ์  และนางมธุรส ธิตาเมือง  เป็นผู้รับรอง 
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใด เสนอชื่อเพ่ิมเติม 
 



 -๙- 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตำบลสันกลาง ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายบุญมี  สีใจสา 
2. นางอำนวย  เอมสุวรรณ์ 
3. นางจันทร์หอม  ดีหน้อย 

6.4 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้ทำการชีแ้จ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน สำหรับการคัดเลือกจะใช้วิธีการ 

คัดเลือกเหมือนกับการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา โดยมีผู้มีเสนอ 1 คน และ
มีผู้รับรอง 2 คน  

        หลังจากที่ประธานสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม
สภาฯ ได้รับทราบแล้ว จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง 

 
นางจำรัส  อินธนู   เสนอนายสมศักดิ์  รีนล้อม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการคนที่หนึ่ง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  โดยมีนางจันทร์หอม  ดีหน้อย และนายพนม  อรขันธ์ เป็นผู้รับรอง 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ หลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่หนึ่ง แล้วประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่สอง 
 
นายพนม  อรขันธ์  เสนอ นางสมพร  น้อยเรือน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมการคนที่สอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  โดยมีนางอำนวย เอมสุวรรณ์ และ นายศักดินา  สารสุข เป็นผู้รับรอง 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ หลังจากท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่หนึ่งแล้ว ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่สาม 
 
นางอำนวย  เอมสุวรรณ์  เสนอ นางมธุรส ธิตาเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็นคณะกรรมการคนที่สาม 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8    โดยมีนายพนม  อรขันธ์  และนายศักดินา  สารสุข เป็นผู้รับรอง 
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใด เสนอชื่อเพ่ิมเติม 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมแล้ว  ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติจากท่ี 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 



 -๑๐- 
 

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายสมศักดิ์  รีนล้อม 
2. นางสมพร  น้อยเรือน 
3. นางมธุรส  ธิตาเมือง 

6.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ 
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย – ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาสถานีบ้านเวียงสา ตำบล
สันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ 
ประธานสภาฯ    
 
ว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ  ได้ชี้แจง พร้อมทั้งอภิปรายรายละเอียดในส่วนของการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ 
ปลัด อบต.สันกลาง  ในเขตป่าไม้ ของโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
    ดินถล่ม ในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขาสถานีบ้านเวียงสา ตำบลสันกลาง 
    อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  
    ไดร้ับหนังสือประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ซึ่งจะดำเนินการจัดทำ 
    โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยดินถล่ม ในพ้ืนที่ 
    ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขา ในเขตบ้านเวียงสา หมู่ที่ 18 ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตความ 
    รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง แต่เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขต 
    พ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงต้องนำเสนอ 
    ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง โดยท่านนายกฯ เป็น 
    ผู้เสนอญัตติ เพ่ือให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 นำไปยื่นประกอบคำขออนุญาต 
    เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักรN  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ 
ประธานสภาฯ   ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 



 -๑๑- 
 
 
สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบ
เชิงเขาสถานีบ้านเวียงสา ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
 
6.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็น
พลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ 
ประธานสภาฯ  
 
ว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ  ได้ชี้แจง พร้อมทั้งอภิปรายรายละเอียดในส่วนของโครงการบริหารจัดการขยะ 
ปลัด อบต.สันกลาง มูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่

เป็นนวัตกรรมใหม่  และสืบเนื่องมาจากอบต.สันกลางได้รับหนังสือประสานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง  โดยจะมีการจัดทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างอบต.
ป่าหุ ่งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตาม
แนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย  

 (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในกระบวนการการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เพ่ือ 

 นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ 
Feed-In Tariff (FiT) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
เพื่อให้สามารถดำเนินการกำจัดมูลฝอยได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีความยั่งยืนและ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 
นายบุญมี  สีใจสา  สอบถามปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ในพ้ืนที่หมู่ที่ 14  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  โดยเฉพาะเวลามีการจัดงานใหญ่ๆ เช่น งานศพ  งานแต่งงาน จะมีขยะค่อนข้างเยอะ 
    ไม่มีที่ทิ้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
ประธานสภาฯ 
 
ว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ  ได้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ปลัด อบต.สันกลาง  เนื่องจากอบต.ไม่มีที่ทิ้งขยะ ประชาชนต้องบริหารจัดการกันเอง โดยการคัดแยกขยะ 
    โดยเฉพาะขยะเปียก ได้นำไปทำปุ๋ย หรือน้ำหมัก และต้องสร้างจิตสำนึกให้แก่ 
    ประชาชน ในการช่วยกันกำจัดขยะและลดขยะให้น้อยลง 
 
นายอลงกรณ์ ดีน้อย  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
นายก อบต.สันกลาง  พร้อมทั้งจะเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเร่งด่วน  



 -๑๒- 
 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว  
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม  
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ 
ประธานสภาฯ   ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
6.7 การพิจารณาญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565   
ข้อกฎหมาย – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในญัตตินี้ 
ประธานสภาฯ 
 
นายอลงกรณ์  ดีน้อย  ขออนุญาตให้นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจง 
นายก อบต.สันกลาง  ในญัตตินี้แทน 
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  ได้เชิญนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
หัวหน้าสำนักปลัด  พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 โอนลด จำนวน 1 รายการ จำนวน 141,790 บาท ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง) 
- ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  2,491,200 บาท  
เพ่ือนำเงินงบประมาณที่โอนลดในครั้งนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 9 รายการ 
จำนวนเงิน 141,790 บาท ดังนี้ 



 -๑๓- 
 
 

    แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
    -ครุภัณฑ์สำนักงาน  

1. โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว  จำนวนเงิน 13,900 บาท 
2. เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว  จำนวนเงิน   4,990 บาท 
3. เครื ่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั ้ง) ขนาด 36,000 บีทียู  

จำนวนเงิน  45,500 บาท 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) กิจการสภาฯ จำนวนเงิน  22,000 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กิจการสภาฯ  จำนวนเงิน  
22,000 บาท  
3. เครื ่องพิมพ์ MultiFuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( lnk Tank 
Printer)  จำนวน  7,500 บาท 
- ครุภัณฑ์โรงงาน 
 1. เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน  3,300 บาท 
- ครุภัณฑ์อ่ืน 
  1.  เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  จำนวนเงิน 6,600 บาท 
2. เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  จำนวนเงิน  

16,000 บาท 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ 
ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม 
 
นายบุญมี  สีใจสา  สอบถามเรื่องงบประมาณในการโอนลดเพ่ือจัดซื้อในส่วนของเก้าอ้ีทำงานของ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ผู้บริหาร งบประมาณ 4,990 บาท 
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร  ได้เชิญนางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  
 
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ในส่วนของการจัดตั้งงบประมาณสำหรับ 
หัวหน้าสำนักปลัด การจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น ก่อนที่เราจะตั้งงบประมาณ เราจะใช้วิธีการสืบราคาจาก

ท้องตลาดโดยให้แต่ละร้านเป็นผู้เสนอราคาครุภัณฑ์ท่ีเราต้องการจะจัดซื้อ หลังจาก
นั้น เราจะใช้ราคาจากร้านที่ต่ำที่สุดมาตั้งเป็นงบประมาณในการจัดซื้อ 

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์      ได้เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นผู้อภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ    
 
 
 
 



 -๑๔- 
 
ว่าที่ร้อยตรีบิน  ดวงยานะ  ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ปลัด อบต.สันกลาง โดยปกติแล้ว การจัดตั้งงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ เราจะต้องจัดซื้อตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือกรมบัญชีกลางไม่ได้กำหนดไว้ เราจะใช้วิธีสืบราคาจาก 
ท้องตลาดไม่น้อยกว่า 3 ราย สำหรับรายใดที่เสนอราคาต่ำสุดเราก็จะใช้ราคาจาก
ร้านนั้น มาตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์นั้น 

 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  หลังจากท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมแล้ว 
ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นผู้ซักถาม 
 
นายจำรัส อินธนู ได้สอบถามเกี่ยวกับถุงมือสำหรับใช้ในงานของช่างไฟฟ้า ควรจัดหาไว้ให้เจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 สำหรับการทำงาน เพ่ือป้องกันไฟฟ้าดูด จะใช้งบประมาณในส่วนใด 
 
นางสาวเดือนเพ็ญ ขัดบุญเรือง ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ในส่วนของถุงมือสำหรับใช้ในงานไฟฟ้า 
หัวหน้าสำนักปลัด สำหรับถุงมือทีใ่ช้ในงานของช่างไฟฟ้า สามารถจัดซื้อได้เลย โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก 
 สภาฯ เนื่องจากมีงบประมาณในข้อบัญญัติอยู่แล้ว ซึ่งตั้งอยู่ในหมวดของค่าวัสดุ    

กองช่าง  หากช่างไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องใช้ ก็สามารถแจ้งทางกองช่าง จัดซื้อได้  
 
นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์ หลังจากท่ีหัวหน้าสำนักปลัด ได้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 แล้ว  
ประธานสภาฯ  ประธานสภาฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาฯ เป็นสอบถามเพ่ิมเติม 
 
สมาชิกสภาฯ   ไม่มีผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 
 
นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ประธานสภาฯ จึงได้ 
ประธานสภาฯ   ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

มติที่ประชุมสภาฯ 
    เห็นชอบ   16  เสียง 
    งดออกเสียง    2  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ         0  เสียง 

สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ.2565  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
- โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 180 x 75 เซนติเมตร 
จำนวน 1 ตัว  จำนวนเงิน 13,900 บาท 
- เก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 75 x 118 เซนติเมตร 
จำนวน 1 ตัว  จำนวนเงิน 4,990 บาท 
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 
36,000 บีทียู (รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)  จำนวนเงิน 45,500 บาท 



 -๑๕- 
 

        ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  (รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน      
การจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564) จำนวนเงิน  
22,000 บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดกาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564)  จำนวนเงิน 22,000 บาท  
- เครื่องพิมพ์  MultiFuntion  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                        
(lnk Tank Printer)  (รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
การจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนธันวาคม 2564) จำนวนเงิน  
7,500 บาท 

      ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  
- เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 4  นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน  

3,300 บาท 
     ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

- เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 6,600 
บาท 
- เลื่อยโซ่ยนต์ กำลังไม่เกิน 1 แรงม้า ความยาวบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  
จำนวนเงิน  16,000 บาท 

 

นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์  และเม ื ่อไม ่ม ีสมาช ิกสภาฯ ผ ู ้ ใด  เสนอเร ื ่องใด หร ือสอบถามรายละเอียด          
ประธานสภาฯ   เรื่องใดแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จึงได้กล่าวปิด 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี          
พ.ศ.2565  วันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2564 ณ บัดนี้  

- เลิกประชุมเวลา  16.45 น. 
 
 
 
 
 
 

         ว่าที่ร้อยตรี 
               (ลงชื่อ)..................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                     (บิน  ดวงยานะ) 
                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 



 -๑๖- 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม ๒๕๖5  ซึ่งได้ดำเนินการ
ตรวจสอบฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่  14  มกราคม 2565  เห็นว่าถูกต้อง             
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 
      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        

สันกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสันกลาง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่........................................ 
                                                                                                             
 

(ลงชื่อ)      
           (นายภัทราวุธ  ชุ่มอินจักร์) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 
 

 
 


